



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๗๒-๓๐๒๐ ต่อ ๑๑๕
ที่ พช ๕๑๐๑๒/๓๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ✓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องเดิม

๑. หนังสือหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ พช ๕๑๐๑๒/๑๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ (เอกสารแนบ ๑)
๒. หนังสือหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ พช ๕๑๐๑๒/๑๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง กำชับการรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

ตามที่ได้แจ้งส่วนราชการในสังกัดดำเนินการรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ และให้หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๙ รายงานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ นั้น

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้การรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง เห็นควรเผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารที่เสนอมาร่วมนี้

(นางอุทัย สุวรรณ)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ขอปลงนามแล้ว

(นายคัมภีร์ บุนยเกตุ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สืบทอดตรวจโท

(สนพ. อินการทุม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ .. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ .. พ.ศ. ๒๕๖๖

เจ้าหน้าที่รายงาน การรับทรัพย์สินฯ จำนวน(ครั้ง)	การวินิจฉัยของผู้บริหารสูงสุด		
	อนุญาต ให้รับไว้เป็นทรัพย์สิน หรือสิทธิส่วนบุคคล	ไม่อนุญาต	
		ส่งคืนแก่ ผู้ให้ทรัพย์สิน	ส่งมอบทรัพย์สินให้เป็น สิทธิของหน่วยงาน
-	-	-	-

สืบทารวจโท

(เสนอห์ อินการทุม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายคณิตธิป บุญยเกตุ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด .. ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้รับรายงาน

หมายเหตุ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้รับรอง
รายงานและเผยแพร่ลงเว็บไซต์